
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๕/๒๕๕๒  วันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๕๒ หนา ๑ 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณี 

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๒ 
วันศุกรที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ  หอง ๓๕๔๑๒   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   มหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณี 

ผูมาประชุม 
๑. ดร.อาชว  เตาลานนท นายกสภามหาวิทยาลยั ประธานกรรมการ 
๒. ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. รศ.เทื้อน  ทองแกว ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๕. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์  สมมาตย ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๗. นพ.วิวัฒน  สุรพรสวัสดิ ์ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๘. นายศรัณย  ภัทรพงศ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๙. ประธานกรรมการสงเสริม (ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย) กรรมการ 
 กิจการมหาวิทยาลัย 
๑๐. อธิการบดี (รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม) กรรมการ 
๑๑. ประธานสภาคณาจารย (ผศ.กนก  จุยคําวงศ) กรรมการ 
 และขาราชการ 
๑๒. ผศ.ละเมียด  ควรประสงค ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๓. รศ.ทรงศักดิ์  ม่ิมกระโทก ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๔. นายธงชัย  ศรีเบญจโชต ิ ผูแทนคณาจารย กรรมการ 
๑๕. รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ  (ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ) เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผูไมมาประชมุ  
๑. ศ.(พิเศษ) ดร.ยุวัฒน  วุฒิเมธ ี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
๒. ดร.สุชาติ  เมืองแกว ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๓. ศ.ดร.สิริวัฒน  วงษศิริ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๔. นายวิชัย  วัฒนพงศ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
๑. รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
๒. ผศ.สุประวีณ นวมเศรษฐ ี ผูชวยหัวหนางานประชาสัมพันธ 
๓. ผศ.อาภากร  มินวงษ ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวศศิรกร  อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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๕. นางสาววรลักษณ  ชูฤทธิ ์ ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวเบญจวรรณ  ลินจงวัชรกุล ผูปฏิบัติหนาที่งานประชุมสภามหาวิทยาลัย 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุมคณะกรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  กลาวเปดการประชุม 

วาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ดร.อาชว  เตาลานนท  ประธานการประชมุแจงเรื่องตอไปน้ีแกที่ประชุม 
๑.๑ การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งตอไป ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

จัดวาระการประชุมเรียงลําดับ  ดังน้ี 
 วาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 วาระที่  ๒ เรื่องที่อธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบ 
 วาระที่  ๓ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 วาระที่  ๔ เรื่องสืบเนื่อง 
 วาระที่  ๕ เรื่องหารือเชิงนโยบาย 
 วาระที่  ๖ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
 วาระที่  ๗ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
 วาระที่  ๘ เรื่องอ่ืนๆ 
 สําหรับวาระที่  ๕  เรื่องหารือเชิงนโยบาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ประสงคจะนํา

เรื่องเขาที่ประชุมเพ่ือหารือเชิงนโยบาย หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ขอใหแจงกับเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือบรรจุเขาวาระการประชุม 

๑.๒ สภามหาวิทยาลัยฯ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยฯ  จํานวน     
๔ ทาน  ประกอบดวย  พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท  องคมนตรี  เปนประธานกรรมการ              
ม.ร.ว.ถนัดศรี  สวัสดิวัตน  ศิลปนแหงชาติ  นายปยบุตร  ชลวิจารณ  อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมและนายสมบูรณ  มณีนาวา  อดีตผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนกรรมการ    
มีหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษา และเสนอขอคิดเห็นแกสภามหาวิทยาลัย  โดยเชิญประชุมรวมกับ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปละ ๒ ครั้ง  ในครั้งแรกอาจเรียนเชิญกรรมการที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยฯ 
มาประชุมรวมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  และคณาจารย 

๑.๓ สภามหาวิทยาลัยฯ ยินดีตอนรับผูบริหารมหาวิทยาลัย เขารวมประชุมในฐานะ          
ผูสังเกตการณ โดยไมมีสิทธิออกเสียงลงมติใดๆ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ อาจไปเยี่ยมชม
กิจกรรมและผลงานของคณะตางๆ กอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่  ๒ เร่ืองที่อธิการบดีแจงใหที่ประชุมทราบ 
รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  แจงเรื่องตอไปน้ีแกที่ประชุม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๕/๒๕๕๒  วันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๕๒ หนา ๓ 

๒.๑ ในปการศึกษา ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาภาคปกติเขาใหมปที่ ๑  จํานวน 
๑,๖๐๓ คน  นักศึกษาปที่ ๒  จํานวน ๑,๐๙๔ คน  นักศึกษาปที่ ๓  จํานวน ๘๔๒ คน  นักศึกษาปที่ ๔  
จํานวน  ๗๓๖ คน  นักศึกษาปที่ ๕  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน ๙๓ คน รวมทั้งสิ้น ๔,๓๖๘ คน  
ซ่ึงในแตละปการศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ไดตั้งเปาหมายที่จะรับนักศึกษาภาคปกติประมาณ ๒,๐๐๐ กวาคน 

๒.๒ ในปงบประมาณ ๒๕๕๓  มหาวิทยาลัยฯ ไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน 
จํานวน ๒๐๕,๓๖๙,๗๐๐ บาท  ซ่ึงลดลงจากปงบประมาณ ๒๕๕๒  เน่ืองจากรัฐบาลไดตัดงบประมาณ
หมวดครุภัณฑและหมวดที่ดินสิ่งกอสรางทุกรายการ  ยกเวน รายการสิ่งกอสรางที่ตองทําตอเน่ือง      
และขยายเวลาของการกอสรางออกไปอีก ๑ ป  สําหรับเงินงบประมาณแผนดินที่ไดรับการจัดสรรดังกลาว
จะแบงเปนงบเงินเดือนบุคลากรประมาณ ๘๐ ลานบาท งบดําเนินการประมาณ ๓๒ ลานบาท  งบลงทุน
กอสรางอาคารประมาณ ๖๐ ลานบาท  และงบหมวดเงินอุดหนุน ประมาณ ๓๐ ลานบาท  สําหรับเงินกู
ของรัฐบาล จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ลานบาท  ที่จะจัดสรรเพิ่มเติมใหสวนราชการตางๆนั้น  มหาวิทยาลัย     
จะไดรับการจัดสรรเปนงบรายการครุภัณฑ จํานวน ๙๙ ลานบาท  โดยจะจัดสรรใหรวม ๔ คณะ           
งบบานพักบุคลากร จํานวน ๙.๙ ลานบาท  ซ่ึงตองเลือกระหวางบานพักอธิการบดีหรือบานพักบุคลากร  
ทั้งน้ีอธิการบดีเห็นวาควรสรางบานพักบุคลากร  โดยออกแบบเปนทาวนเฮาส ๓ ยูนิตๆละ ๕ ครอบครัว          
งบปรับปรุงอาคารเรียน จํานวน ๓.๒๕ ลานบาท  นํามาปรับปรุง อาคารคณะวิทยาการจัดการ           
ขางสํานักงานอธิการบดี  ซ่ึงจะไดหองเรียนใหญ จํานวน ๔ หอง  งบกอสรางอาคารศูนยการเรียนรู      
ดานวิทยาศาสตร จํานวน ๘๐ ลานบาท  แบงเปนปแรก วงเงิน ๑๖ ลานบาท  ปที่ ๒ วงเงิน ๓๒ ลานบาท  
และปที่ ๓ วงเงิน ๓๒ ลานบาท  สําหรับการออกแบบกอสรางอาคารทั้งหลายในปงบประมาณ ๒๕๕๓  
มหาวิทยาลัยฯ จะใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดสงแบบถึงอธิการบดีภายในวันที่ ๑ สิงหาคม  เม่ือเร่ิมตน
ปงบประมาณ วันที่ ๑ ตุลาคม  ก็สามารถดําเนินการไดทันที 

๒.๓ จังหวัดจันทบุ รี  ได จัดสรรเงินงบประมาณ  ป  ๒๕๕๒   จํานวน  ๑๐  ลานบาท              
ใหมหาวิทยาลัยฯ กอสรางอาคารจําหนายผลิตภัณฑสินคาแปรรูปทางการเกษตร  ซ่ึงตองออกแบบอาคาร
ใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน น้ี และสามารถเปนงบผูกพันตอไปในปงบประมาณ ๒๕๕๓ ได 

มติที่ประชุม 
๑. รับทราบ 
๒. สภามหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความชื่นชมในความเสียสละของอธิการบดีที่นํา              

งบกอสรางบานพักอธิการบดีไปใชกอสรางบานพักบุคลากรแทน  และมอบใหเลขานุการ                   
สภามหาวิทยาลัย ดําเนินการประชาสัมพันธใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ไดทราบทั่วกัน 

๓. เรื่องการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มอบใหอธิการบดีนําเรื่องน้ีบรรจุ       
เปนวาระหารือเชิงนโยบายในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอไป  โดยนําขอมูลสถิติตางๆ    
มานําเสนอดวย  เพื่อใหคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดรวมกันระดมสมอง เสนอความคิดเห็น
และขอชี้แนะตางๆ ที่เปนประโยชนสําหรับมหาวิทยาลัย 
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วาระที่  ๓ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ 
ผศ .กุลวนิดา  มาสุปรี ด์ิ  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม            

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  โดยใหแกไขรายชื่อกรรมการผูมาประชุม 

เปนดังน้ี 
 “๑๐. ประธานสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ผศ.สิริชัย  ประทีปฉาย) 
 ๑๑.  อธิการบดี  (รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม) 
 ๑๒. ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ (ผศ.กนก  จุยคําวงศ) 
 ๑๔. นายธงชัย  ศรีเบญจโชติ  ผูแทนคณาจารย” 
 และใหตัดขอความในวงเล็บ หลังขอความ ผูไมมาประชุม 

วาระที่  ๔ เร่ืองสืบเนื่อง 
รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอเรื่องสืบเน่ืองตามเอกสารแนบทายวาระซึ่งมี   

เรื่ องสืบเนื่ อง จํานวน  ๑๕  เรื่ อง   ดํา เนินการแลว เสร็จ  ๓  เ ร่ือง   กําลั ง ดําเนินการ  ๑๑  เรื่ อง                   
ยังไมไดดําเนินการ ๑ เรื่อง 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
๑. การติดตอประสานงานกับวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี  เพ่ือจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร 

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  มอบใหอธิการบดีเรงศึกษาแนวทางในการดําเนินการ  เน่ืองจาก             
มีขอมูลเบื้องตนวาทางวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลายินดีที่จะเขารวมเปนสวนราชการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี  ซ่ึงเปนการสนองพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี เม่ือครั้งจัดตั้ง
วิทยาลัยแหงน้ี  สําหรับขอควรคํานึง คือ ชื่อวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา ซ่ึงเปนพระนามของ
พระมหากษัตริย  เม่ือมาเปนสวนหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ซ่ึงเปนพระนามของพระบรม
ราชินีแลว ตองดําเนินการเพื่อความเหมาะสมดวย 

๒. การปรับปรุงศูนยการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  ที่โรงเรียนวัดโขดใต  จังหวัดระยองใชเงิน
ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท  โดยมหาวิทยาลัยอ่ืนๆที่ไปจัดการศึกษาในจังหวัดระยองกําลังถอนตัว  
เน่ืองจากไมสามารถปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐได  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีซ่ึงอยูใกลพ้ืนที่  ควรใชโอกาสนี้        
เรงพัฒนาเรื่องนี้  เพ่ือรองรับนักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ เร่ืองเสนอใหที่ประชุมทราบ  จํานวน ๑๘ เรื่อง  

ดังรายละเอียดในเอกสารแนบทายวาระ 
๕.๑ แนวทางการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ กราบทูลเชิญเสด็จ  การขอพระราชทาน    

พระมหากรุณาและพระกรุณาของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ 
๕.๒ การใหโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๕/๒๕๕๒  วันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๕๒ หนา ๕ 

๕.๓ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  วาดวย  การแตงกายของนักศึกษา     
ภาคปกติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เร่ือง  ลักษณะการแตงกายของนักศึกษา
ภาคปกติที่ไมสุภาพหรือลอแหลมจนเกินควร 

๕.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เร่ือง  การสนับสนุนคาตอบแทนบทความ
วิชาการหรือบทความวิจัย 

๕.๖ การเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๔๗  โปรแกรมวิชา
บริหารธุรกิจ แขนงวิชาที่ตกคาง  (ยายไปเปนวาระ ๖.๑๑) 

๕.๗ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ ๔/๒๕๕๒  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทํารางขอบังคับ  วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล  วินัยและการรักษาวินัย            
การดําเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การอุทธรณและการรองทุกข และการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการ 

๕.๘ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ ๕/๒๕๕๒  เรื่อง  แตงตั้งรักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

๕.๙ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ ๗/๒๕๕๒  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

๕.๑๐ คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ ๙/๒๕๕๒  เร่ือง แตงตั้งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

๕.๑๑ สรุปรายรับ  รายจาย  เงินงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณประจําเดือน 
กุมภาพันธ – เมษายน  ๒๕๕๒ 

๕.๑๒ สรุปรายรับ  รายจาย  เงินนอกงบประมาณ ของ งานจัดเก็บและหารายได ประจําเดือน 
ธันวาคม ๒๕๕๑ – เมษายน  ๒๕๕๒ 

๕.๑๓ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ประจําเดือน กุมภาพันธ – เมษายน ๒๕๕๒ 
๕.๑๔ สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   

รําไพพรรณี  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑  รอบ ๑๒ เดือน 
๕.๑๕ ผลการสํารวจความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต และความพึงพอใจตอบทบาท

ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีตอสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
๕.๑๖ ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รําไพพรรณี  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๒  รอบ ๖ เดือน 
๕.๑๗ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง  

ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารยและศาสตราจารย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๕.๑๘ การจัดประชุมการจัดตั้งเครือขายสหวิทยาการแหงราชบัณฑิตยสถานในภูมิภาค

ตะวันออก 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๕/๒๕๕๒  วันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๕๒ หนา ๖ 

วาระที่  ๖ เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
๖.๑ การแตงตั้งรองอธิการบดี 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ การแตงตั้งรองอธิการบดี  ดังตอไปน้ี 
๑. ผศ.ไวกูณฑ  ทองอราม ดํารงตําแหนง รองอธิการบดีฝายบริหาร 
๒. ผศ.ปาริชาติ  หงสเกียรติขจร ดํารงตําแหนง รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
๓. ผศ.วีระวัฒน  พัฒนกุลชัย ดํารงตําแหนง รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
๔. ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ ดํารงตําแหนง รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบและแตงตั้งรองอธิการบดี ตามรายชื่อที่อธิการบดี 

นําเสนอ  ตั้งแตวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

๖.๒ การแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอการแตงตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ ดํารงตําแหนง เลขานุการ  

สภามหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม   เห็นชอบและแตงตั้ง ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ  รองอธิการบดี      

ฝายกิจการพิเศษ  ดํารงตําแหนง เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๒  
เปนตนไป 

๖.๓ การแตงตั้งผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   ระดับผูชวยศาสตราจารยและ            
รองศาสตราจารย 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอการพิจารณาแตงตั้งผูดํารงตําแหนง       
ทางวิชาการ  ระดับผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย และรองศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย              
ดังรายละเอียดในเอกสารแนบทายวาระและเอกสารแยกเลม 
 มติที่ประชุม   อนุมัติและแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ  ดังตอไปน้ี 

๑. นายวารินทร  สุภาภรณ   ดํารงตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย  ตั้งแตวันที่   
๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

๒. ผศ.พอพันธ  สุทธิวัฒนะ   ดํารงตําแหนง  รองศาสตราจารย  ตั้งแตวันที่    
๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑ 

๓. ผศ .สุ นิสา   อ่ิมเ อิบ   ดํารงตําแหนง   รองศาสตราจารย   ตั้ งแตวันที่               
๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๑ 

๖.๔ หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม   
พ.ศ. ๒๕๔๘)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  
 รศ .บัญญัติ  สุขศรี ง าม  อธิการบดี  นํ า เสนอ  หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต              
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๘) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๕/๒๕๕๒  วันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๕๒ หนา ๗ 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม    

พ .ศ .  ๒๕๔๘ )  คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร ไม ไดผ านการพิจารณาของ                
สภามหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงจําเปนตองใหสัตยาบันรวมกันในการรับรองหลักสูตรนี้     
ยอนหลังในป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒. ควรใหมหาวิทยาลัย ตรวจสอบวามีหลักสูตรอ่ืนๆที่ยังไมไดผานการพิจารณา     
จากสภามหาวิทยาลัยในลักษณะเดียวกันนี้อีกหรือไม แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

มติที่ ป ร ะชุ ม    เ ห็นชอบให ล งสั ตยาบันย อนหลั ง ว า  คณะกรรมการ                     
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี มีมติอนุมัติหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี-
อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๘) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๖.๕ การกําหนดชื่อปริญญา  วศ .บ .   วศ .ม .  และ  วศ .ด .   ของคณะเทคโนโลยี-
อุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม อธิการบดี  นําเสนอ การกําหนดชื่อปริญญา วศ.บ.  วศ.ม. และ 
วศ.ด.  ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ การกําหนดชื่อปริญญา วศ.บ.  วศ.ม. และ วศ.ด.         
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 

๖.๖ แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ ประกอบรายละเอียดตัวชี้วัดอัตลักษณ
มหาวทิยาลัย  ปงบประมาณ ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ 
ประกอบรายละเอียดตัวชี้วัดอัตลักษณมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
รําไพพรรณี จํานวน ๕ แผน  คือ 

๑. แผนการสงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
๒. แผนการใหบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสูทองถิ่น 
๓. แผนการใหบริการวิชาการ  :  การพัฒนาผูบริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
๔. แผนการประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๕. แผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ การพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
๑. ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูระดับสากล  มหาวิทยาลัยควรขยายการจัดการศึกษา 

ไปยังประเทศเพื่อนบาน  เน่ืองจากเคยมีการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง 
อธิการบดีคนกอนกับผูวาราชการจังหวัดพระตะบองแลว 

๒. ใหมหาวิทยาลัย นําเรื่องยุทธศาสตรการรับนักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๓        
มาบรรจุในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือปรึกษาหารือเชิงนโยบาย  เพ่ือระดมความคิดเห็น     
จากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารที่เกี่ยวของ  โดยมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการ
นําขอมูลและสถิติของมหาวิทยาลัยฯ เปรียบเทียบกับของมหาวิทยาลัยอ่ืน มาเสนอในวาระนี้ดวย 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๕/๒๕๕๒  วันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๕๒ หนา ๘ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบและอนุม ัติแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณ ประกอบ
รายละเอียดตัวชี้วัดอัตลักษณมหาวิทยาลัย  ปงบประมาณ ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

๖.๗ การจางผูเกษียณอายุราชการเปนอาจารย 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  การจางผูเกษียณอายุราชการเปนอาจารย  

จํานวน ๔ คน  ดังรายละเอียดในเอกสารแนบทายวาระ 
 มติที่ประชุม   

๑. ใหมหาวิทยาลัยจายเงินเดือนผูเกษียณอายุราชการ  ที่มหาวิทยาลัยจางเปน
อาจารย ตามวุฒิการศึกษาบวกเงินประจําตําแหนงทางวิชาการ และเงินคาตอบแทนรายเดือน 
เทากับเงินประจําตําแหนงทางวิชาการจํานวนหนึ่งเทา  โดยเริ่มตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑  ถึง                
๓๐ กันยายน ๒๕๕๒  จํานวน ๔ คน  ดังรายนามตอไปน้ี 

๑. ผศ.ธานี  เฉลิมพงษ 
๒. ผศ.สมศักด์ิ  อัศเวศน 
๓. ผศ.สุเรขา  สุพรรณไพบูลย 
๔. ผศ.ไพศักด์ิ  ธัมมวิจยะ 

๒. ใหมหาวิทยาลัยออกขอบั งคับ  วาดวย  หลักเกณฑการจ ายคาจ าง                   
ผูเกษียณอายุราชการ เปนอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  เพื่อใชบังคับ ตั้งแตเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๒  เปนตนไป 

๓. อนุมัติเงินคงคลังเพื่อจายเงินเดือนแกบุคคลดังกลาวในขอ ๑ จํานวน ๔ ราย 

๖.๘ ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  ผลการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงบริหาร  ดังนี้ 

๑. ผูแทนผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 
 - นายปฏิคม  ทองจริง  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. ผูแทนคณบดี  จํานวน ๒ คน คือ 
 - ผศ.พอพันธ  สุทธิวัฒนะ  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร 
 - นายจรัส  วีสุวรรณ  คณบดีคณะนติิศาสตร 
มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบใหแตงตั้ง  นายปฏิคม ทองจริง  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๒. เน่ืองจากคณะนิติศาสตรไมไดเปนสวนราชการที่จัดตั้งโดยกฎกระทรวง     

จึงใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรณี การจัดตั้ง
สวนงานภายในโดยสภามหาวิทยาลัยใหมีศักดิ์และสิทธิเทียบเทาหนวยงานที่จัดตั้งโดย
กฎกระทรวงวาในหนังสือดังกลาวมีการอางคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือไม  หากไมชัดเจนให



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๕/๒๕๕๒  วันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๕๒ หนา ๙ 

อธิการบดีทําหนังสือสอบถามไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหตีความวินิจฉัย  เพื่อให
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดถูกตองตามกฎหมาย 

๓. ใหจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยซึ่งระบุวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี      
มีสวนราชการใดที่จัดตั้ ง ข้ึนตามกฎกระทรวง  และมีสวนงานภายในใดที่จัดตั้ ง ข้ึนโดย               
สภามหาวิทยาลัย 

๔. ใหคณะกรรมการฝายกฎหมายฯ  พิจารณาปรับปรุ งแก ไขขอบั งคับ
มหาวิทยาลัย  วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนง
บริหาร  เพื่อใหเกิดความชัดเจนยิ่งข้ึน 

๖.๙ โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย 
รศ .บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย           

ดังรายละเอียดในเอกสารแนบทายวาระและเอกสารแยกเลม 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
๑. การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสวนใหญจะจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ เชน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซ่ึงเปดหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเปนจํานวนมาก  สําหรับ
มหาวิทยาลัยขนาดเล็กและไมไดเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการวิจัย  ควรจัดตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมี
อธิการบดีเปนประธาน  รองอธิการบดีฝายวิชาการและอาจารยที่ไมเปนคณบดี  เปนกรรมการ  ทําหนาที่บริหาร
จัดการเรื่องคุณภาพบัณฑิตศึกษา  สวนคณะทําหนาที่ควบคุมกระบวนการการผลิตบัณฑิตปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ดานการเรียนการสอนและการวิจัย  ภายใตกรอบมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษากํากับ
ดูแล 

๒. การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย ขึ้นเปนหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงตองใช
เงินรายไดของมหาวิทยาลัยคอนขางมาก ตองคํานึงวามหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ
หรือไม  มหาวิทยาลัยพรอมที่จะจายเงินประจําตําแหนงผูบริหารหนวยงานใหมหรือไม 

๓. การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย หรือ การจัดตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพ่ือกํากับดูแล
บัณฑิตศึกษานั้น  ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมองคกรของมหาวิทยาลัย   จึงควรนําเรื่อง น้ีเขาประชุม                
ในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม 
๑. มอบใหอยูในดุลพินิจของอธิการบดี  ที่จะพิจารณาความเหมาะสมในการจัดตั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจตั้งเปนคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
๒. กรณีจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยในระยะแรกอธิการบดีอาจรักษาราชการแทน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยไปกอน 

๖.๑๐ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  ปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี 

 รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ  แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป  ปงบประมาณ 
๒๕๕๒-๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  ดังรายละเอียดในเอกสารแยกเลม 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๕/๒๕๕๒  วันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๕๒ หนา ๑๐ 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
๑. กรณีที่ใหอาจารยจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการกับมหาวิทยาลัย โดยมีตัวบงชี้หรือ

ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยกํากับอยูดวย  ควรใหมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงเขากับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย  อาจารยทุกคนจะตองทํา portfolio ของตนเอง  เพ่ือบันทึกกิจกรรมตาง ๆ     
ที่อาจารยไดปฏิบัติ และขอมูลใน portfolio จะถูกถายทอดเขาสูระบบประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัย
ดวย  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงานฯ ก็จะติดตาม ตรวจสอบตามระบบไดงายขึ้น 

๒. ผูบ ริหารมหาวิทยาลัย  ควรจัดทํากรอบหรือเกณฑแนวปฏิบัติงานตาง  ๆ         
เพ่ือใหอาจารยถือปฏิบัติ  และติดตาม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของอาจารยตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนดดวย 

มติที่ประชุม   เห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป ปงบประมาณ   
๒๕๕๒-๒๕๕๖  ตามที่อธิการบดีนําเสนอ 

๖.๑๑ การเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๔๗  โปรแกรมวิชา
บริหารธุรกิจ  แขนงวิชาที่ตกคาง 

 รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  นําเสนอ  หลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๔๗  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ  แขนงวิชาที่ตกคาง 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
๑. ใหมหาวิทยาลัย ตรวจสอบวามีหลักสูตรใดบางที่ตกคางไมไดผานการพิจารณาของ

สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือจะไดรวบรวมสง สกอ. ในคราวเดียวกัน 
๒. หลักสูตรใดที่มหาวิทยาลัยไมไดเปดสอน ใหขออนุญาตปดหลักสูตรนั้นตอ       

สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. และ สมศ. 
๓. มหาวิทยาลัยควรเรงดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร เน่ืองจากเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  พ.ศ. ๒๕๔๘  ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยตองพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรให
ทันสมัยอยางนอยทุก ๆ ๕ ป  
 มติที่ประชุม 

๑. เห็นชอบใหลงสัตยาบันยอนหลังวา คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี  ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๔๗  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๔๗  วาระที่ ๕.๑  เร่ือง
อนุมัติและรับรองหลักสูตรของสถาบันราชภัฏ  ที่ประชุมมีมติอนุมัติและรับรองหลักสูตร
บริหารธุรกิจ  แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  แขนงวิชาการบัญชี  แขนงวิชาการตลาด  
และแขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

๒. ใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบวาถามีหลักสูตรที่เขาขายกรณีเดียวกันกับ
หลักสูตรในขอ ๑  ใหสงเรื่องไปให สกอ. พิจารณารับรองพรอมกัน 

๓. ใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักสูตรทั้งหมดวา มีการเปดสอนกี่หลักสูตร  
หลักสูตรใดที่ไมไดมีการเปดสอน  ใหนําเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย            
เพื่อขออนุมัติการปดหลักสูตรแลวแจง สกอ. 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่๕/๒๕๕๒  วันที่ ๕ มิถนุายน ๒๕๕๒ หนา ๑๑ 

๔. ใหตรวจแกไขหลักสูตรบริหารธุรกิจใหมีความสมบูรณถูกตอง ทั้งในดาน
รูปแบบการพิมพภาษาและเนื้อหา 

วาระที่  ๗ เร่ืองอ่ืน ๆ 
๗.๑ การตอเวลาราชการสําหรับผูเกษียณอายุที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 

รศ.บัญญัติ  สุขศรีงาม  อธิการบดี  นําเสนอ การตอเวลาราชการสําหรับผูเกษียณอายุ  
ที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
๑. มหาวิทยาลัยตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ซ่ึงจะครอบคลุมสาขาที่เปดสอน     

วาตองการรองศาสตราจารยจํานวนเทาใด  ศาสตราจารยจํานวนเทาใด  โดยสภามหาวิทยาลัย           
เปนผูพิจารณาอนุมัติแผนฯ 

มติที่ประชุม   ใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากําลัง มีหนาที่พิจารณาบุคคลที่มี
ความเหมาะสมและมีความจําเปนที่มหาวิทยาลัยจะตอเวลาราชการ  ดังน้ี 

๑. รศ.ดร.วรวิทย  ชีวาพร รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
๒. นายศรัณย  ภัทรพงศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๓. นพ.วิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
๔. ผศ.กนก  จุยคําวงศ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๕. ดร.โชติ  เนืองนันท คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๗.๒ การมอบเงินทุนการศึกษา  โครงการทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ ทุน                
๑๐ ลานบาท ถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาสมหามงคล                
เฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา   ๕   ธันวาคม ๒๕๕๐ 

 รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย  ไดแจง     
ใหอธิการบดีทราบความเปนมาของโครงการนี้วา ทุนการศึกษานี้จะมอบใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏรําไพพรรณี  หลักสูตร ๔ ป ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวม ๔๐,๐๐๐ บาท  โดยมหาวิทยาลัยจะยกเวน   
คาเลาเรียนทั้งหมด  ซ่ึงมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย หลายทานรวมบริจาคเงินทุนการศึกษานี้ดวย       
ในวาระนี้ รศ.เทื้อน  ทองแกว  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูทรงคุณวุฒิจะมอบเงินทุนการศึกษา    
จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการโดยเรียนเชิญอธิการบดีเปนผูรับมอบ 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา   ๑๗.๓๐  น. 
 

ผูชวยศาสตราจารยกุลวนิดา  มาสุปรีด์ิ 
เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 
ผูบันทึกรายงานการประชุม 


